

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว.๑๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือและเนตรนารี รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสำหรับนักเรียน ที่มีฐานะยากจนด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการคาดการณ์การลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทำเรือแหลมฉบัง และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว และให้เชื่อมโยงถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ทั้งนี้ให้นำเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน

๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตจากพืชสมุนไพร โดยให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการ ในเชิงพาณิชย์หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน

๔. ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สำรวจความต้องการใช้ยางพารา สำหรับผลิตยางรถยนต์เพื่อใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งนำร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริม การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

๕. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการนำดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงาน ที่มีบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ให้ความสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีขึ้น เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์

/ด้านการ ...

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๖. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ และระบบการระบายน้ำในแต่ละสภาพภูมิประเทศ (๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ำ จำแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ำร่วมกัน (๓) การดำเนินการของรัฐบาลทั้งที่เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำแนกเป็นปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง และมาตรการระยะยาวที่มีความยั่งยืน (๔) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๗. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้

๗.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ

๗.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง แผนการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนและทางราง รวมทั้งให้ระบุด้วยว่าได้มีการดำเนินการตามแผนในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ด้วย

๗.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองที่ประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษม ที่ชำรุดเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๒ (ปัสตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จึ่งเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึ่งเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป